



มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต KASEM BUNDIT UNIVERSITY

ที่ มกบ.๐๕๐๖/ว.๑๗๖๓

๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
เรียน ท้องถิ่นจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” จำนวน ๑ ชุด
๒. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จำนวน ๑ ชุด



ด้วยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตโดยศูนย์นวัตกรรมพัฒนาทุนมนุษย์ร่วมกับสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักพื้นฐานของพ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้เพื่อประโยชน์ของบุคลากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรที่จะได้นำองค์ความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องภายหลังจากกฎหมายมีผลในทางปฏิบัติ (มิถุนายน ๒๕๖๕) และร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กร ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ จึงขอความร่วมมือให้ท่านประชาสัมพันธ์เพื่อจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พร้อมกันนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว กำหนดรับสมัครภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ (รับจำนวนจำกัด)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้มอบหมายให้ นางสาววารภรณ์ นาคปนคำ นักวิชาการฝึกอบรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๖-๖๒๙๔๔๔๘ เป็นผู้ประสานงาน

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งพงศ์ บุญญานวัตร)
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมพัฒนาทุนมนุษย์

ศูนย์นวัตกรรมพัฒนาทุนมนุษย์
โทร. ๐๒-๓๒๐๒๓๓๗ ต่อ ๑๓๔๐/๐๘๖-๖๒๙๔๔๔๘
โทรสาร ๐๒-๓๒๑๔๔๔๔ /E-mail : cihcd@kbu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่งพงศ์ บุญญานวัตร
(นายกสภาฯ กศบ.)

โครงการอบรมหลักสูตร

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2565 ตราขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแนวโน้มที่ส่งผลให้มีการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ สำหรับการนำไปใช้ในการกระทำความผิดต่าง ๆ เช่น การฉ้อโกง การหมิ่นประมาท เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยรวมตลอดจนความเชื่อมั่นในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ดังนั้น ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างกลไกการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานที่เป็นสากล โดยต้องไม่สร้างภาระหน้าที่แก่ผู้เกี่ยวข้องจนกลายเป็นข้อจำกัดหรืออุปสรรคในการดำเนินชีวิตและประกอบธุรกิจการค้าหรือการให้บริการของภาคส่วนต่าง ๆ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างเป็นผู้มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ที่กฎหมายกำหนดหน้าที่ในการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น การโอนข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้สิทธิตรวจสอบ แก่ไข ลบแก่เจ้าของข้อมูล ซึ่งผู้ควบคุมข้อมูลจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อาทิ เรื่อง การขอความยินยอม (Consent Form) การจัดให้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และต้องเตรียมความพร้อมเพื่อจัดให้มีเอกสาร ระบบและกระบวนการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายนี้กำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ จำเป็นต้องปฏิบัติเตรียมความพร้อมเพื่อจัดการ วางระบบและกระบวนการให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากหากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายกำหนดมาตรการลงโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญาและทางปกครอง โดยเฉพาะประเด็นที่ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารหน่วยงานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้อง การเก็บ ใช้ เปิดเผย การส่งต่อข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องสำหรับกิจกรรมต่างๆขององค์กร ตลอดจนการวางแผนงานในการจัดทำแผนปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ และสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย การให้คำปรึกษา การจัดอบรม และการบริการทางวิชาการสำหรับส่งเสริมความรู้ทางวิชาการโดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรภาครัฐและเอกชน ตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงกำหนดจัด โครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์สำหรับการขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้มีความพร้อมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล

วันและเวลา	หัวข้อบรรยาย
	<p>ใช้บังคับ</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ แนวทางการจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรปกครองท้องถิ่น เช่น นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แบบคำขอใช้สิทธิ แบบความยินยอม ▪ คำถามและการอภิปราย
16.00-16.30	อภิปรายซักถาม/พิธีปิด/มอบวุฒิบัตร

16. รูปแบบการอบรม

ระบบออนไลน์ (โปรแกรมZOOM)

17. วิธีการอบรม

การบรรยายและการมีส่วนร่วม

การอภิปรายซักถาม

18. กลุ่มเป้าหมาย

18.1 ผู้บริหาร

18.2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรปกครองท้องถิ่น

19. วันเวลาอบรม

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

20. งบประมาณ

ได้รับจากค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

21. ตัวชี้วัดโครงการ

เชิงปริมาณ

จำนวนผู้เข้าอบรมเป็นไปตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

เชิงคุณภาพ

ความพึงพอใจของผู้อบรมจากแบบประเมินผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

22. สื่อการเรียนรู้

Powerpoint/สื่อดิจิทัล และอื่นๆที่เหมาะสม

23. เกณฑ์การวัดและประเมินผล

ผู้ที่ผ่านการอบรมและมีสิทธิในการได้รับวุฒิบัตรต้องผ่านการเข้ารับการอบรมและร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่หลักสูตรกำหนด



ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
เวลา 8.30-16.30 น.
ระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM)

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..... นามสกุล

ตำแหน่งหน่วยงานต้นสังกัด

ที่อยู่ทำงาน

โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรสารที่ทำงาน

โทรศัพท์มือถือ E-mail Address

Facebook Line ID

ข้าพเจ้าขอชำระเงินค่าลงทะเบียนเป็นเงิน 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา “พัฒนาการ 17” ชื่อบัญชี “ศูนย์ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต” เลขที่บัญชี “064-031245-4” โดยให้ออกใบเสร็จรับเงินในนาม

โดยส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ e-mail : cihcd@kbu.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์นวัตกรรมกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ส่งใบสมัครไปที่ โทรสาร 02-3214444 หรือ e-mail : cihcd@kbu.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์นวัตกรรมกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 02-320-2777 ต่อ 1340 / 086-6299498 คุณวราภรณ์ นาคปนคำ

สมัครออนไลน์ QR Code



ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕ (รับจำนวนจำกัด)

(.....)

ตำแหน่ง

ผู้สมัคร